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"กิตติรัตน์" ลัน่จํานาํขา้วตันละ 15,000-20,000 เริ่มพ.ย.แน ่
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 “กิตติรัตน์” ลั่นจํานําข้าวเร่ิมพ.ย.ตันละ 15,000-20,000 แน่ ยันไม่ลดพ่ึงพาการส่งออก แต่เพ่ิม
บริโภคในประเทศ คุยเงินเฟ้อไม่น่ากลัว ถ้ารัฐบาลทําให้ประชาชนมีรายได้เพ่ิมขึ้น เงินเฟ้อบ้างไม่เสียหาย 
 เมื่อเวลาประมาณ 09.00 น. วันที่ 17 ส.ค. นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรมว.
พาณิชย์ พร้อมด้วยนายภูมิ สาระผล และนายศิริวัฒน์ ขจรประศาสน์ รมช.พาณิชย์ เดินทางเข้ากระทรวง
พาณิชย์เป็นวันแรก โดยได้สักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิประจํากระทรวง และจะประชุมร่วมกับผู้บริหารกระทรวง
พาณิชย์ เพ่ือมอบนโยบายในการทํางาน 
 โดยภายหลังการสักการะสิ่งศักด์ิสิทธ์ิเสร็จสิ้น นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง ได้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
ประจํากระทรวงในเรื่องการรับจํานําข้าวว่า จะบรรจุในการแถลงนโยบายรัฐบาลต่อรัฐสภาเลยว่า รัฐบาลน้ีจะ
รับจํานําข้าวเปลือกเจ้าที่ตันละ 15,000 บาท และข้าวเปลือกหอมมะลิที่ตันละ 20,000 บาท โดยจะเร่ิมดําเนิน
ในฤดูการผลิตข้าวเปลือกนาปีปี 54/55 แต่ไม่ได้กําหนดเป้าหมายการรับจํานํา เพราะเมื่อไรที่ราคาข้าวในตลาด
ขึ้นมาใกล้เคียงกับราคารับจํานํา หรือสูงกว่าก็อาจจะหยุดรับจํานํา นอกจากน้ี อาจกําหนดให้องค์การคลังสินค้า 
(อคส.) รับซื้อข้าวจากเกษตรกรเพ่ือมาส่งออกในลักษณะรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ด้วย อย่างไรก็ตาม ในการบริหาร
จัดการสต๊อกข้าวของรัฐบาลน้ัน คงจะทยอยขาย คงไม่ปล่อยให้ปริมาณล้นสต๊อกแล้วจึงจะขาย เพราะจะฉุดให้
ราคาตลาดลดลงได้  
 สําหรับการลดพ่ึงพาการส่งออกน้ัน นายกิตติรัตน์ กล่าวว่า ไม่ได้ลดการพ่ึงพาการส่งออก ยังคง
ต้องผลักดันการส่งออกเหมือนเดิม เพียงแต่รัฐบาลน้ีจะเพ่ิมการพ่ึงพาการบริโภคในประเทศให้มากข้ึน ซึ่งหาก
สามารถปรับขึ้นค่าแรงขั้นตํ่า เงินเดือนปริญญาตรี และเพ่ิมรายได้ให้เกษตรกรได้ตามเป้าหมาย จะทําให้จีดีพี
ในประเทศในปีหน้าเพ่ิมขึ้นได้ 1% ส่วนนโยบายประชานิยมจะมีส่วนทําให้เงินเฟ้อหรือไม่น้ัน นายกิตติรัตน์ 
กล่าวว่า เงินเฟ้อไม่น่ากลัว  
 



 “ทําไมต้องให้คนมีรายได้ยอมอดทนเพ่ือทําให้เงินเฟ้อในประเทศอยู่ในระดับตํ่า แต่รัฐบาลน้ีจะ
พยายามเพ่ิมรายได้ประชาชนให้มากขึ้น ซึ่งอาจจะทําให้เกิดเงินเฟ้อบ้าง ก็ไม่ใช่เรื่องเสียหาย แต่น่าจะดีใจ
มากกว่า ที่ประชาชนมีรายได้มากขึ้น” นายกิตติรัตน์  กล่าว  
 นายกิตติรัตน์ กล่าวต่อถึงราคาสินค้าว่า ไม่ใช่กระทรวงพาณิชย์จะทําให้ราคาสินค้าลง แต่จะ
พยายามดูแลไม่ให้มีการค้ากําไรเกินควร หรือให้ประชาชนต้องซื้อของในราคาแพงเกินไป ขณะเดียวกัน ก็ต้อง
ทําความเข้าใจผู้ประกอบการด้วยว่า รัฐบาลไม่ได้เอาใจประชาชนมากเกินไป จนลืมดูแลผู้ประกอบการ แต่
รัฐบาลจะดูแลต้นทุน และราคาสินค้าให้เหมาะสม 
 
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/eco/194651 
ไทยรัฐออนไลน์ โดย ทีมข่าวเศรษฐกิจ สืบค้นวันที่ 24 สิงหาคม 2554 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


